

BÁO CÁO TỔNG HỢP THẨM TRA

Dự thảo nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 4)

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 4) tại Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết với các quy định pháp luật

Điều c khoản 1 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp:

“1. Căn cứ vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp trên giao và tình hình thực tế tại địa phương, quyết định:

c) Dự toán chi ngân sách địa phương, bao gồm chi ngân sách cấp mình và chi ngân sách địa phương cấp dưới, chi tiết theo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách. Trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên có mức chi cụ thể cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ”.

Tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 thì nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh điều hành thuộc dự toán chi thường xuyên chưa phân bổ là 321.570 triệu đồng, đến nay nguồn chi thường xuyên tỉnh điều hành chưa phân bổ là 231.633,411 triệu đồng.

Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 4) là phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 4), với tổng số tiền 82.363,481 triệu đồng cho 3 nội dung như sau:

(1) Phân bổ và giao dự toán kinh phí 80.075, 468 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh điều hành năm 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố thực hiện việc mua sắm thiết bị dạy và học các trường học trên địa bàn tỉnh.

(2) Phân bổ và giao dự toán kinh phí 1.487,58 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh điều hành năm 2023 để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP năm 2023.

(3) Phân bổ và giao dự toán kinh phí 800,433 triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương tỉnh điều hành năm 2023 để thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ đợt 01/4 năm 2023.

3. Ý kiến thẩm tra của Ban

a) Việc phân bổ kinh phí ở nội dung số (2) và số (3) nêu trên cho các đơn vị, địa phương để chi trả chế độ cho sinh viên, chi trả chế độ cho các đối tượng tinh giản biên chế đảm bảo đúng quy định, các Ban HĐND tỉnh nhất trí như đề nghị của UBND tỉnh.

b) Đối với nội dung số (1), các Ban HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

- Về sự cần thiết: Việc bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để mua sắm các thiết bị cho các trường học trên địa bàn tỉnh là cần thiết, cần thực hiện ngay để đáp ứng việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trong giai đoạn hiện nay.

- Về số kinh phí phân bổ:

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các trường học đã rà soát, đề xuất mua sắm thiết bị để đáp ứng yêu cầu dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện thành lập các Tổ tư vấn để rà soát, tổng hợp nhu cầu đảm bảo không đề xuất trùng với các thiết bị đã được mua sắm từ các chương trình khác (*Chương trình MTQG, chương trình tài trợ, xã hội hoá và các đợt mua sắm thiết bị trước đó*); các thiết bị sẽ được dùng ngay sau khi được trang cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo đối chiếu danh mục thiết bị quy định tại các Thông tư, quyết định để thẩm định về danh mục. Sở Tài chính hợp với các đơn vị, địa phương để thống nhất, thẩm định dự toán.

Tuy nhiên, qua khảo sát (*có mời Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính cùng tham gia*) cho thấy giữa cơ quan tài chính và cơ quan chuyên môn trong hướng dẫn rà soát, tổng hợp nhu cầu chưa có sự phối hợp chặt chẽ nên trong việc rà soát, tổng hợp nhu cầu mua sắm năm 2023 vẫn còn có trường học chưa có phòng học bộ môn nhưng đã đề xuất mua sắm các thiết bị cho phòng học bộ môn; một số trường học còn thiếu thiết bị để đáp ứng các tiêu chí đánh giá đạt chuẩn quốc gia năm 2023 nhưng chưa được đề xuất đầy đủ vào danh mục dự kiến mua sắm lần này. Ngoài ra, một số trường học đã nhận được tài trợ (*máy tính, ti vi*) nên huyện chủ động điều chỉnh mua sắm các thiết bị theo nhu cầu của năm 2023 bằng nguồn kinh phí đã được cấp năm 2022 và hiện

nay đang triển khai thực hiện, do đó đề nghị giảm nhu cầu kinh phí năm 2023 đã đề xuất... Trên cơ sở khảo sát thực tế, UBND tỉnh, Sở Tài chính đã đề nghị UBND các huyện rà soát, tổng hợp lại nhu cầu mua sắm thiết bị trường học năm 2023.

Do đó, các Ban HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh báo cáo lại kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu mua sắm thiết bị trường học năm 2023 và đề xuất phân bổ kinh phí cho phù hợp với thực tế.

- Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ các nội dung sau:

+ UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ kinh phí để “*mua sắm thiết bị dạy và học các trường học trên địa bàn tỉnh*” trong khi danh mục đề xuất của các đơn vị nhiều thiết bị không phải là thiết bị dạy và học, ví dụ như các thiết bị nhà ăn, nhà bếp,...

+ Tại Biểu Tổng hợp dự toán chi tiết (*Biểu số 01b*) gửi kèm Tờ trình số 112 phân Huyện Ba Bể ghi TV 55 inch cho cả cấp học mầm non và tiểu học, áp giá 18,9 triệu đồng trong khi cùng là danh mục TV các huyện khác không ghi kích cỡ. Phần số lượng 10 giá để thức ăn thuộc thiết bị đồ dùng nhà bếp khối Mầm non, 82 máy tính để bàn lớp 6 Khối THCS chưa áp giá chi tiết.

- Qua khảo sát tại một số địa phương, các Ban HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

+ Việc thực hiện mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2022 (*kinh phí phân bổ tháng 12/2022, số tiền 108.595,569 triệu đồng*) đến nay mới đang thực hiện các thủ tục mua sắm, chưa trang cấp được thiết bị đến các trường học trong khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2022 phục vụ năm học mới, chủ động công tác chuẩn bị mua sắm thiết bị trường học năm 2023 để kịp thời giải ngân theo quy định.

+ Hiện nay, nhu cầu xây dựng các phòng học bộ môn và bổ sung thiết bị dạy và học của các trường học còn rất lớn. Đề nghị UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo đầu tư xây dựng phòng học bộ môn để trang bị các thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập; tiếp tục chỉ đạo rà soát tổng thể nhu cầu thiết bị của các nhà trường, chỉ đạo cơ quan tài chính phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các địa phương hằng năm thông báo dự kiến nguồn kinh phí mua sắm thiết bị trường học cho ngành giáo dục và các địa phương để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị ngay từ đầu năm.

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc mua sắm, quản lý, khai thác sử dụng thiết bị trường học; kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị được trang bị thiết bị nhưng không khai thác sử dụng hoặc sử dụng không phát huy hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tổng hợp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đại biểu dự kỳ họp;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, Hùng, Thảo.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Tiến Dũng